
            
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ที ่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 

เวลา  10.00  น. 
………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายทวีศักดิ์  สุขศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกิติย์  แก้วเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายประสงค์  ปุ่นแย้ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. จ.อ.บรรทม    ทองมา    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายนิพนธ์  สานุ    สมาชิกสภาเทศบาล   
8. นายพัฒพงษ์  ใจเย็น    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายพรชัย  บุญบ ารุง   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอนิรุทธิ์  ขุนติ    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย    เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณพชร  อ้ันจุกฉุน   สมาชิกสภาเทศบาล   
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงไกร  ใจเย็น    นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
2. นายปัณณทัต  ตันบุญเสริม   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายอนุศักดิ์  บัวลังกา    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสุรินทร ์  ทองแฉล้ม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางสาววิมล  รอดผึ้ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม   ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวคนึงหา เอ้ียวตระกูล   หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
8. นางสาวกนกกร อภิวัฒนปัญญา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9. นางสาวนันทิยา ใจเย็น    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
10. นางสาวพัชรินทร์     อาภรณ์พิศาล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ.กองคลัง 
11. นางสาวนฤมล สายสะอาด   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
12. นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้า
ประชุม  และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาฯ  ทุกท่าน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 
   และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย การประชุมสภาถ้าทางจังหวัดมีมาตรการให้งดประชุม เราก็ต้องงดนะคะ  
เลขานุการสภาฯ สถานการณ์ตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ประกาศ เราก็ต้องด าเนินการ

ประชุมตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ว่าภายใน 1 ปี ให้สมาชิกท าหน้าที่ไม่น้อยกว่า    
4 ครั้ง คือ ก าหนดสมัยประชุม 4 สมัย เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการ
ประชุมภายใต้มาตรการของจังหวัด เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่าน ไม่เปิด
หน้ากากอนามัย ไม่ รับประทานอาหารในห้อง ตอนนี้ เราก็ เป็น Open air 
ด าเนินการประชุมอย่างรัดกุมที่สุดตามหนังสือสั่งการ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ
กฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่ได้แนะน านิติกร ท่านรองปลัดแนะน านิติกรทีครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย มีราชการย้ายมาใหม่ เชิญนิติกรแนะน าตัวเอง ชื่อ นามสกุล ย้ายมาจากที่ไหน  
เลขานุการสภาฯ  เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ 
นายทวีศิลป์  ยิ่งเสมอ กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และ 
นิติกรช านาญการ คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายทวีศิลป์  ยิ่งเสมอ ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ ย้าย   

มาจากเทศบาลต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ย้ายมาเพ่ือดูแล
พ่อตาแม่ยายครอบครัวที่ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ขอฝากเนื้อฝากตัว
ด้วยนะครับ แนะน า ตักเตือน ยินดีรับฟัง ขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2564  เมื่อ

วันที่  13 ธันวาคม 2564    
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่งตอนใด 
ประธานสภาฯ  หรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายดุสิต  ทันสมัย ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 13 ตรงจ านวน 706 คน ขอแก้ไข 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นจ านวน 176 คน เพราะ 1 คน 2 โดส ครับ 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม  2564   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกยกมือรับรอง 9 เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3   ขอหารือการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 และสมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2566 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ด้วยสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการประชุมครบจ านวนสมัย 
เลขานุการสภาฯ ประชุมตามมติสภาเทศบาลและตามที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว เทศบาลต าบลท่าไม้  

จึงต้องก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี 2566 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 24 ก าหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ    
4 สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี ให้สภา
เทศบาลก าหนดสมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล        
พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี 
ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี อย่างน้อยจะต้องก าหนด ในเดือน
กุมภาพันธ์สมัยหนึ่ง เพ่ือก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปีและในเดือน
สิงหาคม สมัยหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เพ่ือให้การด าเนินกิจการสภาเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงน าเสนอที่ประชุม 
เพ่ือสภาเทศบาลหารือในการก าหนดสมัยประชุมต่อไป 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญสมาชิก ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 และ  
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 2566   
จ.อ.บรรทม ทองมา ผม จ.อ.บรรทม ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ เขต 1 ผมขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ  สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

2566 ดังนี้  
   สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์– 2 มีนาคม 2566 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
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นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   การประชุมครั้งนี้จะเป็นการก าหนดสมัยประชุม ประจ าปี 2565 ของสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ ต าบลท่าไม้ อย่างที่แจ้งไว้ในระเบียบนะคะ ปีหนึ่งเราต้องก าหนดสมัยประชุมไม่น้อย

กว่า 4 สมัย ส่วนถ้าเกิดว่าจะมีการประชุมสมัยวิสามัญคือ เป็นอ านาจของ
นายอ าเภอที่จะให้เปิดนะคะ คือต้องมีหนังสือทางนายกหรือท่านสมาชิกสภาขอ
อนุมัตินายอ าเภอให้เปิด แต่ก าหนดการนี้เรามีการก าหนดสมัยประชุมเป็นช่วงๆ ไว้  
ตามที่เคยได้เชิญท่านประชุม จะเป็นช่วงเวลาคล้ายๆ กันเกือบทุกปี และอย่างที่
กฎหมายก าหนดไว้ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี และเดือนสิงหาคม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ผมขอสรุปก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 ดังนี้  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2565 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565สมัย
สามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2566 วันที่ 1  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 

ทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติ เรื่องเพ่ือทราบ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
นายกเทศมนตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2564   

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
เลขานุการสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย จึงน าเสนอญัตตินี้
เพ่ือสภาเทศบาลรับทราบต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
นายกเทศมนตรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่แก้ไขครั้งที่ 1 ประจ า ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
เลขานุการสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย จึงน าเสนอญัตตินี้
เพ่ือสภาเทศบาลรับทราบต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลต าบล 
ท่าไม้ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผน 
นายกเทศมนตรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จั งหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เรียบร้อยแล้ว 
และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  
เลขานุการสภาฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 ให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง   
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภาเทศบาลรับทราบ
ต่อไป 

  เรื่องแผน เป็นแผนเล่มใหญ่ 5 ปี เล่มใหม่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นแล้ว ที่ท่านสมาชิกได้เป็นคณะกรรมการร่วม
พิจารณาเอาไว้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ส านักปลัดเทศบาล (งานบริหารงานทั่วไป) 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ตามค าสั่ง เทศบาลต าบลท่าไม้ ที่ 32/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาฯ เป็นผู้แถลงญัตติแทน จึงขอเชิญรองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติครับ 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้ มีความจ าเป็นต้อง 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่      

ดังมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 
  ด้วย ส านักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีประจ า

ต าแหน่งนายกเทศมนตรี) เนื่องจากของเดิมเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ ส านักปลัดเทศบาล ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการนี้ไว้ จึงมี   
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 

  โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี เพ่ือทดแทนของเดิม
ที่ เกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้  จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 
30,000.- บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  -  ขนาดเก้าอ้ี กว้าง 73 x ลึก 73 x สูง 125 ซ.ม. 
  -  พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ ผิวสัมผัส 
  -  มีพนักพิงทรงสูงบุด้วยฟองน้ า 
  -  เบาะนั่งเสริมฟองน้ า 
  -  สามารถปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าและมีอุปกรณ์ชาร์ตไฟฟ้า 
  -  ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม แข็งแรงอย่างดี ขา 5 แฉก ลูกล้อ 5 ลูก 
  -  สามารถปรับระดับสูง-ต่ า ได้ด้วยโช๊คแก๊ส 
     (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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  รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  30,000.-บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
  จากการตรวจสอบงบประมาณที่ได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถน ามา    

โอนลดได้ ได้แก่ 

  โอนลด 
  - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นงบประมาณตั้งไว้ 
3,520,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,393,020.-บาท ขอโอนลด
เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,363,020.-บาท      

        รวมเป็นเงินขออนุมัติ โอนลดจ านวนทั้งสิ้น 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่น

ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

กองคลัง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้อง 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่     

ดังมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 
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  ด้วย กองคลัง เทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ป ระจ าปี  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๕  ไปตั้ งจ่ าย เป็ น รายการใหม่ ส าห รับ จั ดซื้ อ เค รื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่จ านวน ๑ เครื่องเพ่ือไว้ใช้ในงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลต าบลท่าไม้ .กองคลัง จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน  ๑ รายการ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- โทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ)  จ านวน ๑ เครื่อง ชนิดสมาร์ตโฟน สามารถรองรับ
การใช้งาน ๔ G, ๕ G ได้ (จัดซื้อราคาท้องถิ่นไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ขอโอนเพิ่ม ๘,๐๐๐.-บาท                  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ เพิ่มเติมครั้งที่  ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  หน้าที่ ๒๙ ล าดับที่ ๑๑) 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น  ๘,000.-บาท 

 โอนลด 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งบประมาณที่ตั้ งไว้  ๑๐๐ ,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙,๘๘๐.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้เป็นเงิน ๘,๐๐๐.-
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๑,๘๘๐.-บาท 

   รวมโอนลดทั้งสิ้น  ๘,000.-บาท  
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
นายกัลยกฤต เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

กองช่าง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  มีความจ าเป็นต้อง 
รองนายกเทศมนตรี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่      

ดังมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 ด้วย กองช่าง เทศบาลต าบลท่าไม้  จะด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

ขนาดกว้าง  30 เมตร  ยาว  77  เมตร  จ านวน 1 หลัง พร้อมห้องน้ า ขนาดกว้าง  
9.50  เมตร ยาว 25 เมตร จ านวน  1 หลัง บริเวณหลังส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงใช้เป็นที่ออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้าง
เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม     
แต่ เนื่ องจากเทศบาลต าบลท่ าไม้  ไม่มี บุ คลากรที่ มี คุณ วุฒิ สามัญ วิศวกร           
สาขาวิศวกรรมโยธา และสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่สามารถ
ออกแบบอาคารดังกล่าวได้  ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสาธารณะที่เข้าข่ายเป็น
อาคารประเภท และขนาดของงานวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาและงาน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จึ งเห็นควรด าเนิ นการจ้างออกแบบอาคาร
อเนกประสงค์ จ านวน  1 หลัง และห้องน้ า จ านวน 1 หลัง ทั้งนี้ กองช่าง มีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ดังนี้ 

 โอนเพิ่ม   
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการตั้งไว้  740,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  131,600.-บาท  
ขอโอนเพิ่ม  400,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 531,600.-บาท 

 รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น  400,000.-บาท 

 โอนลด 
-.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา    
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
100,000.-บาท ขอโอนลด 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน        
- บาท 
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-.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง          
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 300,000.-บาท ขอโอนลด 300,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
- บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  400,000.-บาท 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6   ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักปลัดเทศบาล (งานบริหารงานทั่วไป) 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน  ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ขออนุมัติการแก้ไข 
รองนายกเทศมนตรี เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครุภัณฑ์ที่ได้กันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลในปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง   
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่      
(ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2564 ท าให้คุณลักษณะ 
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พ้ืนฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม (ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563)  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล จึงมีความจ าเป็น        
ที่จะต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

  ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 2,600.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ  Custom 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน  1 เครื่อง 
งบประมาณ 2,600.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ที่เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 2 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้  
2..แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
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-.เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง   
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่      
(ฉบับเดือนธันวาคม 2564) เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2564 ท าให้คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม (ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563).นอกจากนี้ จากการตรวจสอบรายละเอียดค าชี้แจงยังพบ
ข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยระบุหน้า และล าดับ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ที่ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คลาดเคลื่อนจากความจริง งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 

  ข้อความเดิม  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

-  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,500.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้ องถิ่น  (พ .ศ.2561 – 2565) ที่ เพ่ิ ม เติม  ครั้ งที่  1  ประจ า  
ปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 6   

   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
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 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

   ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 7,500.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2564 หน้าที่ 28 ล าดับที่ 5 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้     
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษ
เองได้ 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9  
- เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้แจ้งความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์
รายละเอียดค าชี้แจงของโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว และงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ    
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ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กยาว 155 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) งบประมาณ 290,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ เพิ่มเติมครั้งที่  1 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5 

 ข้อความใหม่ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รอบอาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กยาว 110 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ) งบประมาณ 290,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 1 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงน าเสนอญัตตินี้เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ  ค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

โปรดยกมือครับ  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  
   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 

งดออกเสียง   1    เสียง 

   กองช่าง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ รองนายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน  ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ขออนุมัติการแก้ไข 
รองนายกเทศมนตรี เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครุภัณฑ์ที่ได้กันเงินไว้ต่อสภาเทศบาลในปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศเกณฑ์ราคากลาง    
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่      
(ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ท าให้คุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม (ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2563) งานบริหารงานคลัง กองคลัง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง       
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง       
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) จ านวน 
๗,๕๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ที่เพ่ิมเติมครั้งที่ 
๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๘  ล าดับที่ ๖  
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่  ๒  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  จ านวน  ๑  ชุด  (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ) จ านวน  
๓๐,๐๐๐.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ที่เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๘ ล าดับที่ ๗  

   ข้อความใหม่ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔)
จ านวน  ๗,๕๐๐.- บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)       
ที่เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๘  ล าดับที่ ๖  
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ ว) จ านวน ๑ ชุด (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 
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๒๕๖๔) จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ที่เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒๘ ล าดับที่ ๗ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา  พึ่งไทย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย 
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงน าเสนอญัตตินี้เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประธานสภาฯ  ค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 

โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   ญัตติ ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุ 

 ส านักปลัดเทศบาล (งานบริหารงานทั่วไป) 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน  ประธานสภาเทศบาล  ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ขอความเห็นชอบ 
นายกเทศมนตรี รับโอนพัสดุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทส านักงาน.–.ที่ท า

การ.–.ศูนย์บริหารงาน  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
8 ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล หรือกิจกรรมอ่ืนใดของเทศบาล  
โดยมีสถานที่ส่วนกลาง  เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม คือ ศาลาอเนกประสงค์ และเพ่ือเป็น
การบ ารุง รักษา และดูแลพัสดุ ประเภท ส านักงาน - ที่ท าการ - ศูนย์บริหารงาน  
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต าบลท่าไม้  
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อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เทศบาลฯ 
สามารถบริหารจัดการพัสดุดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นท่ีได้ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
มาตรา 112 ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้
มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
รัฐมากที่สุด ประกอบกับมาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม  2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ      
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงน าเสนอญัตตินี้       
เพ่ือสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ  
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ขอชี้แจงเพ่ิมเติม สืบเนื่องจากพัสดุที่จะรับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เลขานุการสภาฯ กาญ จนบุ รี .เข้ าข้ อกฎหมายของที่ คณ ะกรรมการวินิ จฉั ย  ข้ อห ารือของ

กระทรวงมหาดไทย เป็นพัสดุที่มีภาระติดพัน เป็นอาคาร เป็นไฟฟ้า เราจะต้องมี
การดูแลต่อเนื่องรับโอนมาจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงต้อง
น าเสนอสภาเพ่ือพิจารณา 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม หรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม  
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนพัสดุ 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

   กองช่าง 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล  ด้วยเทศบาลต าบลท่าไม้  ขอความเห็นชอบ 
นายกเทศมนตรี รับโอนพัสดุ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทสินทรัพย์โครงสร้าง

พ้ืนฐาน เสาไฟฟ้า  ส่องสว่าง สายเลียบคลองส่งน้ าสายใหญ่ (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ 
๙, หมูที่ 7, หมู่ที่ ๖,  และหมู่ที่  ๘  ต าบลท่าไม้ เพ่ือเป็นการดูแลประชาชนให้มี
แสงสว่างใช้ในการสัญจร ไป–มา และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับ
ประชาชน  ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนการดูแลรักษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องที่
เทศบาลต าบลท่าไม้ สามารถบริหารจัดการพัสดุดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีได้         

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๖๒มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 112 ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้
มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของ
รัฐมากที่สุด ประกอบกับมาตรา 113 การด าเนินการตามมาตรา 112 ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
5. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ. 2560 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุ 
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงน าเสนอญัตตินี้ เพ่ือสภา
เทศบาลพิจารณาต่อไป  
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ   
ประธานสภาฯ 
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดู

ว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามี
สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท าการลงมติ
การใดๆ ไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบองคป์ระชุม  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนพัสดุ 
ประธานสภาฯ  โปรดยกมือครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ       10   เสียง  

   ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
งดออกเสียง   1    เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญแต่ละกองครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสุริย์ริสสา พ่ึงไทย จากส าเนาการประชุม แต่ละกองทุกท่านน่าจะทราบ มีเรื่องที่จะต้องชี้แจงกับทาง 
เลขานุการสภาฯ สภาที่ สืบ เนื่ องจากการประชุมครั้ งที่ แล้ว ขอเรียนเชิญ ได้ เลย ขออนุญาต          

ท่านประธานสภา ตามล าดับได้เลยค่ะ 
นายดุสิต  ทันสมัย เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ กองสาธารณสุขฯ การประชุม 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครั้งที่แล้วไม่ได้เข้า แต่เห็นในระเบียบวาระการประชุม ขอขอบคุณทางท่าน สท.     

ที่ได้พูดคุยเรื่องนี้ขึ้นมา ที่เป็นห่วงในส่วนของสวัสดิการของพนักงาน ในเรื่องของ    
ที่จอดรถ ก็ขอขอบคุณ ในเรื่องของสวัสดิการทางกองสาธารณสุขฯ ตอนนี้ได้มี
ประกาศหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยของกรมส่งเสริม ได้มีให้เพ่ิมเงินค่า
เสี่ยงภัย ต่อผู้ที่ท างานเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ จะเป็นคนงาน คนงานขับรถขยะ ก็จะ
ได้รับเงินเพ่ิม มีในหนังสือสั่งการมาแล้ว ส่วนของสวัสดิการในเรื่องของชุด ถุงมือ 
หน้ากากอนามัยต่างๆ มอบให้แล้วนะครับ แต่ที่ท่านเห็นไม่ใส่เขาไม่ยอมใส่กันเอง 
แต่ถ้าหน้ากากอนามัยหมด ถุงมือหมด เขาจะเข้ามาเบิก แต่ที่เห็นคือเขาไม่ใส่กันเอง 
ชุด PPE หรือชุดที่ใส่ป้องกัน ไม่ค่อยใส่กัน ก็จะบังคับให้ใส่ ชุดเราแจกหมดแล้ว     
ในเรื่องของสวัสดิการ และในเรื่องของอาคารจอดรถขยะหรือรถแม็คโคร ในเรื่องนี้
ได้ประสานกับทางนายกไว้เบื้องต้น เดี๋ยวท่านนายกจะประสานงานกับทางผู้บริหาร   
ในการดูสถานที่ ท่านนายกได้รับทราบแล้ว ได้ประสานไว้แล้วเบื้องต้น ส่วนอีกเรื่อง
ของสุนัขจรจัด ในปีนี้เราได้ประสานเบื้องต้นไปกับทางปศุสัตว์อ าเภอท่ามะกา
เรียบร้อยแล้ว วันที่มาจับสุนัขบริเวณหมู่ที่ 1 จะมีการท าหมันสุนัข การจับสุนัข    
จรจัด ยิงยาสลบจะเป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ท าการจับสุนัขตัวหนึ่ง
จะใช้เวลานานในการจับ ต้องอาศัยประสานงานกับทางปศุสัตว์ในการยิงยาสลบ  
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เรื่องอุปกรณ์ เรื่องยา ต้องซื้อ แต่การท าหมันเป็นเรื่องของปศุสัตว์ที่มาท าให้เรา    
แต่เรื่องการฉีดวัคซีนก าหนดไว้แล้วคือ วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 และก็วันที่ 14-
17 มีนาคม 2565 จะออกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้ตามชุมชน จะประกาศเสียง
ตามสาย และแจ้งทางกลุ่มไลน์ ให้ทางสภาทราบอีกครั้ง ขออนุญาตชี้แจง          
เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ 
ผอ.กองช่าง ในส่วนของกองช่าง ขออนุญาตดูที่หน้าจอนะครับ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ทางท่าน 

สท.ทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เสนอว่าอยากจะให้เรามีแผนให้สภาได้รู้การท างานของ 
กองช่าง งานไฟฟ้า งานสาธารณูปโภค และงานรถไถ ว่าแต่ละเดือน แต่ละสัปดาห์ 
ท างานตรงไหนบ้าง ดูตามหน้าจอได้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นแผนการตรวจสอบ
ไฟฟ้าสาธารณะ จะเป็นบันทึกขออนุมัติจัดท าแผน ซึ่งบันทึกตรงนี้มีการจัดท าทุกปี 
ปรับปรุงทุกปี ตามระเบียบและตามค าชี้แนะจากของจังหวัด จะมีมาตรวจสอบการ
ท างานของเราจะเป็นของปี 2565 ตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบทั้งปีนะครับเราจะ
ลากยาวตั้งแต่หมู่ที่ 1 – 10 คือเราจะตรวจสอบเป็นระยะในส่วนของการรายงาน
หลังจากการตรวจสอบเสร็จ จะมีการรายงานเข้าที่ไลน์ของกองช่างว่าจุดไหน
บกพร่อง เสียหายหรือดับ นอกเหนือจากค าร้องที่ได้รับแจ้งจากท่านสมาชิกหรือ
ผู้บริหาร ในส่วนแผนที่  2 เป็นแผนการตรวจสอบถนนสาธารณะที่อยู่ในการ
รับผิดชอบของเราทั้งต าบล จะมีขออนุมัติจัดท าแผนก่อน ปรับปรุงทุกปี เบื้องต้นขอ
อนุมัติก่อน ขออนุมัติจากนายก อนุมัติเสร็จจะเป็นแผนของกองช่าง ในส่วนของ
ถนนเราปรับคล้ายๆ กับไฟฟ้า มีการตรวจสอบตลอดทุกเดือน จะมีการรายงานผล
เช่นกัน ในส่วนแผนที่ 3 เป็นแผนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ คือ รถไถ รถตัดหญ้า ท า
ตอนมกราคม หลังจากผู้บริหารได้อนุมัติ มีการอนุมัติจัดท าแผน ส่วนตารางนี้ได้จาก
ข้อมูลถนนแต่ละหมู่ที่รถไถสามารถเข้าด าเนินการได้ ภายใน 2 เดือน เราจะท าให้
ครบทั้ง 10 หมู่ ซึ่งแต่ละหมู่จ านวนวันเราไม่ได้ก าหนด เราสามารถที่จะหยุดได้ ของ
เดือนกุมภาพันธ์วันที่ 1 – 2 แต่เวลาท าจริงอาจจะวันเดียวเสร็จ หรืออาจจะ 3 – 4 
วัน เราสามารถปรับได้ตลอด แต่ผมจะท าไว้เพ่ือบังคับและจัดรถออกท างานทุกวัน 
เพ่ือเป็นการควบคุมการท างานของรถ ว่าอาทิตย์นี้ต้องออกไปหมู่ไหน จึงมีสมุด
ควบคุมอีกเล่มหนึ่งประจ าตัวรถ ส่วนหมู่ที่ 2 – 10 จะครบรอบที่ 2 เดือน ยกเว้น
วันเสาร์ – อาทิตย์ เราจะหยุดท าการ เราจะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ เพราะถนน
บางเส้น บางสาย รถไถเราอาจจะเข้าไม่ได้ ในส่วนนี้ท าไว้ได้ประมาณ 2 – 3 
อาทิตย์แล้ว แต่ช่วงนี้รถหางตัดพังก็หยุดท างาน 2 – 3 อาทิตย์ได้แล้ว ถ้าเกิดรถ
เสร็จก็จะด าเนินการต่อ ขอบคุณมากครับ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผอ.ช่างครับ แผนนี้แจกสมาชิกได้ไหมครับ เพ่ือบางทีเขตนี้ไปท่านสมาชิกได้ไปดูได้ 
ประธานสภาฯ   
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ได้ครับ เดี๋ยวตรงนี้จะลงในไลน์สภาให้นะครับ 
ผอ.กองช่าง 
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น.ส.พัชรินทร์ อาภรณ์พิศาล เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องสืบเนื่องของ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผอ.คลัง เรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าโรงหนังอาทิตย์รามาตอนนี้ได้ผู้รับเหมา

เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการตามสัญญา สัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 
2565 ค่ะ  

นางสาวนันทิยา  ใจเย็น เรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลขอรายงานเรื่องสืบเนื่องจากที่ สท.ทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ ได้ให้

ค าแนะน า และก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายบริเวณบ้านหมวดช้างว่ามีการ
ปิด ก็ว่าจะท ายังไง จะให้ชาวบ้านตรงจุดอ่ืนได้ยินบ้าง เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไป
สอบถามกับหมวดช้าง ซึ่งทราบว่าที่ท่านไม่ต้องการก็คือท่านมีคนแก่และก็ป่วย เพ่ือ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อชาวบ้านข้างเคียง ได้ด าเนินการย้ายจากจุดนั้นไปอยู่ตรงบริเวณ 
ซอยทาวน์เฮ้าส์ 27 เจ้าหน้าที่ได้ย้ายให้เรียบร้อยแล้ว โดยทางส านักปลัดได้ส่งรูปไป
ทางไลน์สภาเรียบร้อยแล้วค่ะ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอขอบคุณแต่ละกองที่ได้แจ้งมาในวันนี้ 
ประธานสภาฯ               
 
ระเบียบวาระท่ี   9    ญัตติอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอญัตติอ่ืนๆ  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ              หรอืไม่  ขอเชิญครับ   
นายนิพนธ์  สานุ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายนิพนธ์  สานุ สมาชิก 
สมาชิกสภาฯ สภาเทศบาลเขต 1 ขออนุญาตตามงานให้ชาวบ้านเรื่องที่ผ่านมา เรียนท่านผู้บริหาร 

คลองระบายน้ าที่มันช ารุดและในพ้ืนที่ตื้นเขินหมู่ที่  2 หมู่ที่  10 และหมู่ที่  3      
และรางระบายน้ าที่หน้าบ้านครูป้อมที่ตอนน้ าท่วมเราก็ได้สูบน้ าออกท่ีผ่านมาฝนตก
เยอะ ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือด าเนินการผมเชื่อว่าน่าจะน้ าท่วมมากกว่าที่ผ่านมา     
ขออนุญาตตามเรื่องไฟฟ้าค าร้องเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เขียนขอความ
อนุเคราะห์ไว้ที่ 121 สุดซอยบ้านจ่าชาติ ขอติดไฟส่องสว่าง 1 จุด เพราะมันมืด 
ด้วยระยะเวลาอาจจะตกหล่น ประชุมครั้งที่แล้วบอกไว้ว่าไม่เกิน 1 เดือน ระยะ
เวลานานพอสมควร ผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไง จะได้บอกกับชาวบ้านถูก 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น ผอ.ช่าง ค าร้องอยู่ไหน ต้องรีบด าเนินการติดไฟส่องสว่างให้ได้ 
นายกเทศมนตรี 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ขออนุญาตติดตามให้นะครับ เพราะว่าค าร้องเยอะมาก ผมจะรีบจ่ายงานให้ครับ 
ผอ.กองช่าง 
นายพสณัฐฎ์ พันธ์นัน เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายพสณัฐฎ์ พันธ์นัน  
รองประธานสภาฯ รองประธานสภาเทศบาล เสียงตามสายทางหมู่ที่ 6 เคยมีแต่ปัจจุบันไม่ทราบว่า

หายไปไหน ชาวบ้านเรียกร้องมาว่าไม่ได้ยินเสียงตามสาย ขอให้ช่วยตรวจสอบให้
หน่อยครับ 

น.ส.กนกกร อภิวัฒนปัญญา ตรงบริเวณแท้งค์น้ าหมู่ที่ 6 หายไปนานมากแล้วค่ะนายก ทางช่างได้ไปแจ้งความ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สูญหายแล้ว และต้องเพ่ิมเข้าแผนเพื่อติดตั้งใหม ่
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ผมขอฝากอีกเรื่อง เรื่องลักขโมยก าลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ รางน้ าหายบ่อย อยากให้ 
ประธานสภาฯ ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกล้องให้ตรวจดูว่าจุดไหน ดูเส้นทางอยากให้จับให้ได้ ขอฝากไว้

ด้วยนะครับ 
นายอนิรุทธิ์  ขุนติ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนิรุทธิ์  ขุนติ สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาฯ ขออนุญาตติดตามงานในส่วนของปีที่แล้วยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข ในเรื่องแรกเป็น

เรื่องของลงหินคลุกหมู่ที่ 2 จ านวน 2 จุด มีทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้ว ชาวบ้านแจ้ง
ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของการตัดต้นไม้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข   
หมู่ที่ 1 ซอย 38 บริเวณร้านอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 3 โค้งบริเวณบ้านนางเตียง 
โพธิ์ธาวาร หมู่ที่ 7 ซอยบ้าน สท.สะท้าน หมู่ที่ 9 หลังเทศบาลต าบลท่าไม้ ทั้งหมด 
4 จุด ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และผมได้มีโอกาศไปลงพ้ืนที่ของหมู่ที่ 7 บริเวณบ้าน
ลาดปลากราย หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 7 ชาวบ้านบริเวณนั้น ชี้แจงว่าน้ าประปาค่อนข้าง 
ที่จะไหลเบา ซึ่งจากการสอบถามเป็นหลายบ้าน และทางชาวบ้านแจ้งว่าได้พูดคุย
กับทางท่านรองปัณณทัต ตันบุญเสริม แล้ว มีการส่งข้อมูลไปทาง Application 
Line และ Facebook ในส่วนนี้ฝากท่านประธาน ช่วยตรวจสอบและด าเนินการ
ด้วยนะครับ อีกเรื่อง เรื่องของแผนที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง ผมได้ติดตามมาโดย
ตลอดเกี่ยวกับการท างานของอนุญาตยกตัวอย่างเคสล่าสุด ซึ่งมีการแจ้งผ่านไลน์
สภา ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข และมีการแจ้ง
ทางท่าน ผอ. โดยตรง ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไข ทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 17 วัน 
ทางผู้น าชุมชนฝากช่วยตรวจสอบและช่วยด าเนินการด้วย เพราะว่าเหตุการณ์ไฟดับ
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านกังวลอยู่ในเรื่องความปลอดภัย ในส่วนของผมอยากจะขอเสนอ
ท่านประธานเกี่ยวกับกรณีการแจ้งค าร้องต่างๆ จะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าสมมุติมีการ
แจ้งค าร้องอยากจะให้ทางผู้ที่ด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบหน้างานแจ้งผ่านทางผู้ที่
แจ้งไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน หรือสมาชิกสภาเอง หรือในกรณีที่ท่านไม่ว่างก็ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วเสร็จแจ้งกลับทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ก็ได้นะครับ เพ่ือที่จะได้ติดตาม
งาน ซึ่งเวลามีค าร้องต่างๆ มาผมจะติดตามงานทุกครั้ง แต่ว่าไม่ได้ติดตามจากทาง
เทศบาล จะติดตามกับชาวบ้านโดยตรง กรณีของค าร้องไฟฟ้าล่าสุด หมู่ที่ 4 ที่แจ้ง
ไปเมื่อสักครู่ ผมได้มาตรวจสอบตลอดระยะเวลา 17 วัน ที่การด าเนินการที่แจ้งไป
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการด าเนินการที่ด าเนินการไปล่าสุดเมื่อช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2565 ที่ผ่านมา ฝากท่านประธานด้วย ขอบพระคุณมากครับท่านประธาน 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ขออนุญาตรับทั้งหมด เรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวผม 
ผอ.กองช่าง จะบูรณาการใหม่ โดยมีที่ปรึกษาท่านรองอนุศักดิ์ บัวลังกา อีกครั้งหนึ่ง เพราะเรื่อง

ไฟฟ้า เรื่องการท างานช้า ท่านรองอนุศักดิ์ บัวลังกา เคยให้นโยบายแล้วว่าจะปิด
งานยังไง คือเข้าด าเนินการกี่วัน ใครแจ้งให้เซ็นต์รับทราบ คือจะมีการด า เนินการ
แบบนี้ ท่านรองอนุศักดิ์ บัวลังกา กับผมเคยให้นโยบายไว้กับลูกน้องแล้ว ในส่วนนี้
ผมขอรับจะติดตามและก าชับอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของต้นไม้ ผมตามให้นะครับ    
ท่าน สท. อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ ยังมีค้างอยู่ เพราะโดยปกติมีค าร้องมาผมจะจ่าย
งานให้ตลอดจะให้รายงานทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมที่มีการแก้ไข แต่ตัวนี้ผมขอตาม
ค าร้องก่อน ไม่นานนะครับ ผมรับปากท่าน สท. ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น ขออนุญาตนะครับ เรื่องต้นไม้ช่วยกันดูหน่อยว่าเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่า 
นายกเทศมนตรี บางทีอยู่ในรั้วตามบ้านต้องเวลา บางทีจะไปตัดเลยงานอ่ืนของเทศบาลเรามี       

แต่ส่วนมากนายกก็จะตัดให้  แต่ที่นี่ว่าต้องรอเวลาอีกเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง
น้ าประปาตรงไหนที่ว่ามีปัญหาปกติน้ าประปาหมู่ที่ 1 มันแรงแล้วนะ ที่นี่ปัญหาถ้า
แจ้งมาอีกมันจุดไหนเราจะได้ไปตรวจสอบ เพราะตอนนี้ประปาหมู่ที่ 1 ไม่เคยได้ยิน 
นอกจากมันแตกหรือมันอาจจะยังไม่ได้ซ่อมแซม น้ ามันอาจจะเบา แต่ถ้าปกติไม่
น่าจะเป็นไปได้ และหมู่ที่ 10 ก็ส่งแจ้งเข้ามานายกก็รับช่างไปดู ปรากฏว่าแผงไฟ
มันเสียก็รีบให้ช่างไปแก้ไข ถ้าผิดปกติให้รีบแจ้ง ให้รีบด าเนินการ ปล่อยไว้ 3 -5 วัน 
มันไม่ใช่ ช่วยแจ้งชาวบ้านด้วย แจ้งทาง สท. แจ้งทางนายกก็ได้ ผู้เกี่ยวข้องก็ฝากไว้
ด้วยนะครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ขออนุญาตชี้แจงให้ทราบ ผมมีโอกาสไปที่การไฟฟ้าท่ามะกา ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับ 
ผอ.กองช่าง ทางเจ้าหน้าที่เรื่องต้นไม้ที่พาดสายไฟได้ความชัดเจนเยอะเลยหลังจากที่คลุม เครือ

กับหน้าที่ของเทศบาลว่าเป็นหน้าที่ของใครกันแน่ ในส่วนของการไฟฟ้าเท่าที่คุยมา
มันเป็นระเบียบของการไฟฟ้าในกรณีที่มีต้นไม้อยู่หน้าบ้านพาดสายไฟภายในระยะ 
1.5 เมตร จะเป็นอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าจะด าเนินการเอง โดยถ้า
เกิดมีเยอะ ทางไฟฟ้าจะจ้างเอกชนด าเนินการปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าไม่เยอะ ไฟฟ้าจะ
ด าเนินการเอง ถ้านอกเขต 1.5 เมตร ขึ้นไป เจ้าของบ้านต้องด าเนินการเอง 
เพราะฉะนั้นผมเลยนั่งคุยกับทางไฟฟ้าว่าถ้าเกิดว่าภายในรัศมี 1.5 เมตร ไม่ว่าจะ
ได้รับแจ้งจากใคร ผมท าหนังสือมาที่ไฟฟ้านะ ทางไฟฟ้าบอกยินดี อาทิตย์ที่แล้วก็
ส่งไปเคสหนึ่งของหมู่ที่ 6 แถวสวนกล้วยเป็นต้นไผ่ ซึ่งงานไฟฟ้าของผมท าไม่ได้ เลย
แจ้งไปทางไฟฟ้าเป็นเคสแรก และก็ส่วนของงานต่อๆ ไป ถ้าเกิดเจอเคสแบบนี้ทาง
ท่านสมาชิกจะได้เป็นข้อมูลชี้แจงกับทางชาวบ้านเบื้องต้นว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ใครในการบริการ ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายอนุศักดิ์ บัวลังกา เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมนายอนุศักดิ์ บัวลังกา รองนายกเทศมนตรีเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ต าบลท่าไม้ ผมมีเรื่องจะคุยให้ฟัง 2-3 เรื่อง เรื่องต้นไม้ที่ท่านนายกพูดถึงถ้าท่าน

ร้องหรือเขียนค าร้องมาขอความกรุณาว่าช่วยดูต้ นไม้ ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเขต
สาธารณะหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่เขตสาธารณะก็จะเข้าที่ท่าน ผอ.ชูเกียรติ วงศ์สารคาม 
แจ้งเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็นไลน์ของไฟฟ้าภูมิภาค เขาก็จะด าเนินการเช่นเดียวกัน เดี๋ยว
ผมจะปรึกษากับท่านชูเกียรติ วงศ์สารคาม เหมือนกัน ถ้ามันเป็นไลน์ของเทศบาล
เราก็อาจจะด าเนินการตัดให้ตามที่ท่านนายกบอกแต่ต้องเข้าคิว ฝากถามไปทาง
เจ้าของบ้านด้วยนะครับ เราเคยไปตัดก็ปรากฏว่าเข้ามาถามตัดไปท าไม เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะขอความกรุณาท่าน สท. ที่จะลงในไลน์หรือในเฟสดูนิดหนึ่งว่าไฟฟ้าดวง
นั้นหันหน้าไปทางไหน บางดวงหันหน้าเข้าหาประตูบ้าน บางดวงอยู่ตรงกลางบ้าน 
ซึ่งไฟฟ้าสาธารณะเรามีไม่เยอะ ดูนิดหนึ่งว่าที่ท่านส่งลงมาไฟหันเข้าหน้าบ้านหรือ
ทางสาธารณะหรือเราอาจจะหันไปด้วยความคุ้นเคยหรือด้วยการรู้จักกัน          
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านนายกได้มอบหมายให้ไปเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่น 

 ทั้งจังหวัด ประเด็นเรื่องที่คุยกันหลักๆ อยู่ 2 เรื่อง เรื่องสุนัขจรจัด สุนัขจรจัดจะ
เป็นหน้าที่ของ อปท. ทุกๆ อปท. ต้องดูแลรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน การ
กักบริเวณหรือการท าหมัน แต่เราจะเห็นว่าสุนัขจรจัดส่วนใหญ่พอเจ้าหน้าที่มาก็จะ 
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รู้โดยอัตโนมัติ ท าให้จับล าบากซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของทางเทศบาลที่จะต้องคอย
สังเกตและดูแล ก็ฝากท่านสมาชิกช่วยดูแลด้วย ถ้าสุนัขจรจัดไปกัดใครก็แล้วแต่
รับผิดชอบโดยเทศบาล อีกเรื่องท่านผู้ว่าได้ระบุว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะท าให้เป็น
เมืองสะอาดหมายความว่ามีการบอกทุก อปท. ให้ดูแลเรื่องขยะ ท ายังไงให้ขยะ
น้อยลง ซึ่งตรงนี้ทางท่านนายก ท่านประธานสภาก็ได้ไปดูงานเรื่องขยะ เดี๋ยวผมจะ
ปรึกษากับท่านนายก ท่านประธาน อาจจะต้องขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วม
ประชุมและหาแนวทางให้เป็นไฮไลท์ขอเทศบาลเราว่าเราจะด าเนินการก าจัดขยะ
หรือลดปริมาณขยะในทิศทางไหนที่มันเหมาะสม ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  สานุ  ขอต่อเนื่องในเรื่องการวางแผนในเรื่องน้ า ไม่ทราบว่าท่านรองจะตอบได้ไหม  
สมาชิกสภาฯ มีการท าแผนหรือจัดการแก้ไขยังไงเรื่องท่อ พอถึงเวลาก็จะมีปัญหาให้แก้ทุกปี      

ถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือจัดการที่ดี 
นายอนุศักดิ์ บัวลังกา อยู่ในวาระท่ีทางท่านนายกได้พูดคุย ประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นและมีช่องทางก็ฝากท่าน 
รองนายกเทศมนตรี สท. ไป กรณีที่น้ าท่วมชาวบ้านจะไม่ค่อยให้คุ้ยรางระบายน้ า ส่วนตัวในพ้ืนที่ของ

ตนเอง ที่ต่ าที่สุดตอนนี้ ก็ฝากท่าน สท. ว่าตรงไหนที่มันต่ าที่สุดเราจะท ายังไง ตั้ง
เครื่องหรือจะด าเนินการระบายน้ าไปตรงไหน ผมก็ก าลังมองอยู่ว่าถ้าทุกพ้ืนที่มีการ
รณรงค์หรือมีการประชาสัมพันธ์ว่าคุณสนใจที่จะขุดท าแก้มลิงไหมถ้ามีลองท าเป็น
โครงการต้นแบบก็ได้ เพราะฉะนั้นการขุดรางระบายน้ าในพ้ืนที่ของท่านสามารถที่
จะขุดไปที่ต่ าสุดแล้วสูบออกอย่างนี้ก็คือการแก้ปัญหา ส่วนเรื่องคลองต่างๆ ได้มีการ
ส่งมอบแล้วที่เห็นในเมื่อตอนต้น ก็จะมีการไปปรับปรุงแก้ไข ดูแลให้มันดีขึ้น ก็ชี้แจง
ให้ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทราบ ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ขออนุญาตย้อนไปเรื่องพ้ืนที่ตื้นเขินของ สท.นิพนธ์  สานุ ที่แจ้งข้ึนมาในส่วน  
ผอ.กองช่าง ของคลองที่ตื้นเขินเมื่อ 2 อาทิตย์ ที่แล้ว ผมกับท่าน สท.ทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ และ

ท่าน สท.ทวีศักดิ ์สุขศรี โดยท่านนายกได้มอบหมายให้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมที่จะขุดลอกได้เลย ตอนนี้คือมันจะเป็นคลองทั้งหมด 4 สาย ซึ่งแยกไปตาม
หมู่ เยอะมากก็ส ารวจกันพอสมควร ตอนนี้ก็คือเก็บข้อมูลประมาณราคาหา
งบประมาณด าเนินการคาดว่าถ้ามีงบประมาณพร้อมท าได้เลย เบื้องต้นประมาณนี้
ครับท่านประธาน 

นายทวีศักดิ์  สุขศร ี ผมนายทวีศักดิ์  สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาล ช่วยแก้เรื่องของ ผอ.ช่าง พอดีช่วงก่อน 
สมาชิกสภาฯ ที่ท างานกันมาเวลาท างานของพวกเราจะเร่งด าเนินการหมด ไม่ได้มาแก้ตัวให้     

ผอ.ช่าง นะครับ ผอ.ช่าง จะเป็นผู้รับเรื่องงาน ยกตัวอย่างงานปรับปรุง งานก่อสร้าง 
งานประเมินราคา งานไฟฟ้า งานรถตัดหญ้า งานตัดต้นไม้ ทุกคนมีความต้องการ 
ท่านสมาชิกทุกๆ คนอยากได้เหมือนกันหมด ช่วงเวลาด าเนินการเรื่องคลอง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ผอ.ช่าง เขาบอกว่าพ่ีผมได้แค่ชั่วโมงเดียว ผมก็ถามท าไมได้
ชั่วโมงเดียว ผอ.ช่าง บอกผมโดนเรียกไปท าไฟ นายกเรียกให้ไปด าเนินการ เรื่อง
ประเมินราคาก็นานละเดือนมกราคม เรื่องน้ าท่วม น้ าไม่พอ ผอ.ช่างก็บอกว่างานผม
เยอะ ผมก็ว่าท าไม ผอ. ไม่จ่ายงานให้คนอ่ืน ผอ. ก็บอกว่าคนจ ากัด ผมก็เลยงานที่ 
เราได้ว่าอาจจะเป็นในส่วนนี้ด้วย ก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับให้หาคนช่วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 
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นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เรียนประธานสภาฯ ผมนายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ มีเรื่องไฟฟ้า ผมฝาก ผอ.ช่างที่ว่า 
สมาชิกสภาฯ สมมุติถ้าไฟเสีย เปลี่ยนแต่ละโคมหรือว่าเปลี่ยนหลอด ถ้าเปลี่ยนหลอดแปปเดียว 

เข้าใจช่างนะครับ แต่ในการเปลี่ยนโคมระยะเวลาการจัดซื้ออุปกรณ์พวกเราไม่รู้ 
เพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องรบกวน ผอ.ช่าง อาจจะต้องแจ้งว่าใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการกี่วัน เพ่ือทุกคนจะได้ตอบคนที่แจ้งได้ เพราะว่าคนที่แจ้งมาเขาก็อยากให้
เราด าเนินการเลย ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ก าหนดระยะเวลาเลย ทุกคนจะได้เข้าใจ
ตรงกัน อาจจะฝากท าเป็นหนังสือเวียนให้เข้าใจตรงกันจะได้ให้ระยะเวลา ผอ.ช่าง
ด้วย ตรงนี้เป็นความเห็นของผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอให้ทาง ผอ.ช่าง      
ชี้แจ้ง อีกเรื่องนะครับ เรื่องที่ท่านรองอนุศักดิ์ บัวลังกา พูดเรื่องไฟที่อยู่ตามบ้าน   
ผมไม่เข้าใจว่ามันไปอยู่ได้ยังไง อาจจะเป็นอดีตรึเปล่าที่มันไปอยู่ในพ้ืนที่เอกชนหรือ
หันเข้าหน้าบ้านคน มันเป็นไปไม่ได้ครับที่หันไปทางบ้านคน ถ้าเป็นการผ่อนผัน
ช่วยกัน ถ้าซอยมันมืดมากขอไปตั้งในบ้าน เพราะถ้ามันมีอยู่และชาวบ้านให้เราตั้ง 
เรายินยอมให้ตั้งก็เหมาะสมครับ ดีกว่าเราไปตัดเขาออกท าให้คนในซอยอันตราย 
ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้น ในส่วนของวัสดุไฟฟ้าปัจจุบันผมจะท าเรื่องจัดซื้อ 
ผอ.กองช่าง ทุก 3 เดือน ภายใน 3 เดือน สิ่งไหนที่ผมใช้เยอะผมจะจัดซื้อเยอะ สิ่งไหนที่ผมใช้

น้อยผมจะซื้อน้อย ทางกองช่างประมวลผลจากการใช้งานจริง ในส่วนของที่จะซื้อ
และสต็อกเยอะๆ ทางเราโดนหน่วยงานตรวจสอบว่าซื้อไว้เยอะๆ ซื้อมาเพ่ืออะไร 
เพราะฉะนั้นในการซื้อสิ่งของแต่ละอย่างผมจะประเมินจากสถิติการท างานที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะในเคสที่ติดตั้งใหม่ผมไม่มีการจัดซื้อมาไว้เด็ดขาด เพราะในอนาคตผมไม่รู้
เลยว่าจะได้ติดตั้งใหม่ไหม ติดตั้งเมื่อไหร่ ผมต้องการค าร้องที่ติดตั้งใหม่ผมจะท าการ
สั่งทันทีเป็นเคสไป มันไม่เหมือนกับการสต็อกของเพ่ือซ่อมแซม ส่วนเคสที่มีการ
ติดตั้งใหม่ถ้าเกิดมีของเดิมหรือของที่ซ่อมแซมไว้ผมจะสามารถด าเนินการให้เลย  
แต่ถ้าเกิดไม่มีของผมจะใช้ระยะเวลานานหน่อย บางอย่างเป็นอาทิตย์ บางอย่าง  
2–3 วัน ถ้าร้านที่มีเลยผมจะใช้วิธีขอของมาก่อน เพราะผมต้องดูก่อนว่าพ้ืนที่ติดตั้ง
ใหม่เดือนร้อนจริงไหม ถ้าเกิดรอได้ผมจะขอระยะเวลาช้าหน่อย ส่วนที่ท่าน สท. 
ชี้แจงก็ขอขอบคุณส าหรับข้อมูลในส่วนของที่เป็นไฟที่หันเข้าบ้านคนหรือทางเขา
บ้านผมก็มีข้อมูลไม่หมด เพราะที่ท่านรองอนุศักดิ์ บัวลังกา บอกอาจจะเป็น
สมัยก่อนน่าจะเป็นของเอกชนที่ด าเนินการ ตรงนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

นายพสณัฐฎ์ พันธ์นัน ผมมีข้อเสนอแนะ บริเวณตลาดท่าไม้เวลาฝนตกน้ าท่วมทุกครั้ง แต่ผมเห็นทาง 
รองประธานสภาฯ บ้านโป่งท าบ่อพักน้ าเพ่ือที่เวลาปั้มน้ าจะได้ปั้มไปที่บ่อพักก่อนระบายลงท่อครับ 
นายกิติย์  แก้วเงิน เรียนท่านประธานครับ ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาต 
สมาชิกสภาฯ สอบถามเรื่องรางระบายตรงตลาดท่าไม้ น้ าที่จะระบายจุดใหญ่ที่ระบาย ระบายลง 

ที่ไหน โครงการในตลาดท่าไม้ผมเห็นมีหลายโครงการ แต่จุดสิ้นสุดของน้ าผมยัง   
ไม่เห็น ถ้าใครเห็นช่วยชี้แจงให้ผมด้วยนะครับ ผมเดินไปดูยังไม่รู้ว่าน้ าไปลงที่ไหน 
เรื่องต้นไม้ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเวลาเจอชาวบ้านแจ้งมาเราก็สามารถไปดูให้ได้เลย 
ท าได้หรือไม่ได้ให้รีบรายงานให้หัวหน้าทราบ ขอเสริมของท่าน สท.ทวีศักดิ์ สุขศรี 
เรื่องท่ีหัวหน้าท างานคนเดียว แล้วพนักงานหายไปไหน เรื่องไฟฟ้าที่เข้าบ้านคน 
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 หรือซอยที่เป็นส่วนบุคคล บางครั้งในซอยความจ าเป็นมันมี ที่เราไปอ านวยความ

สะดวกเราไปดูแล้วว่ามีความจ าเป็นจริงๆ ขอบคุณครับ 
นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม ขออนุญาตเสริมเรื่องไฟนะครับ ในกรณีที่มีการติดตั้งเพ่ิมใหม่ มาตรฐานของ      
ผอ.กองช่าง กรมส่งเสริมบอกว่าการที่ติดตั้งใหม่คือต้องการบริการสาธารณะจากที่ท่าน สท. 

หลายๆ ท่านขอมา เบื้องต้นผมดูพ้ืนที่ก่อนโดยให้ลูกน้องลงไปดูพ้ืนที่ก่อนว่าเป็นการ
บริการสาธารณะจริงไหม ประชาชนได้รับประโยชน์แค่ไหน ถึงจะเป็นทางเอกชน   
ถ้ามีบ้าน 3-4 หลัง เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน แต่ถ้าเป็นทางเอกชนแต่มีบ้าน
แค่เพียง 1 หลัง ผมคงไม่ท าให้ ประมาณนี้ครับท่านประธาน ท่านสมาชิก 

จ.อ.บรรทม ทองมา เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกๆ ท่าน ผม จ.อ.บรรทม ทองมา  สมาชิก 
สมาชิกสภาฯ สภาเทศบาล เรื่องไฟกับเสียงตามสายผมดูพ้ืนที่มาค่อนข้างนาน เวลาท่านเขียนค า

ร้องมาให้เทศบาลให้ท่านกลั่นกรองดูก่อนว่าชาวบ้านตรงนั้นต้องการจริงไหม เพราะ
จะมีชาวบ้านที่อยากได้และไม่อยากได้ เราจะต้องหาข้อยุติตรงนี้ให้ได้ เรื่องโควิดที่
ตรวจทางโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลส่งตัวกลับมาที่บ้านที่นี่เราจะมีแนวทาง
ยังไงให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเราเองไม่ใช่ หน่วยงานหลัก เราเป็น
หน่วยงานสนับสนุน ขอบคุณมากครับ 

นายดุสิต  ทันสมัย ขอชี้แจงเรื่องที่ทางโรงพยาบาลตรวจและส่งตัวกลับ คือให้กลับมาเพ่ือรอฟังผล 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ว่าจะส่งเข้าศูนย์พักคอยฯ หรือจะส่งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เขา

ส่งกลับมาที่บ้านเพราะอาการน้อย คนที่มีอาการน้อยจะให้ยาพาราและฟ้าทะลาย
โจร และให้แยกกักตัวจากที่บ้านเป็นเวลา 10 วัน หมอจะเป็นคนพิจารณาว่าให้
กลับบ้านได้ ถ้าสมมุติที่บ้านมีคนจ านวนมากก็สามารถมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยฯ ได้    
แต่เรื่องของอาหารการกินจะไม่ได้ตรงนี้ เพราะยังไม่ได้แจ้งเข้าระบบ ถ้ามีชื่อเข้า
ระบบแล้ วจะมี การดู แล เรื่ องของอาหารให้  เรื่ อ งของยารักษาโรคต่ างๆ              
ทางโรงพยาบาลจะเป็นคนวินิจฉัยว่าจะส่งใครเข้าศูนย์พักคอยฯ และจะประสานมา
ทางเทศบาลให้เทศบาลไปรับ แต่ถ้าให้กลับไปอยู่ที่บ้านให้มาดูอาการ 1 -2 วันที่
กลับมา ทางโรงพยาบาลจะโทรมาสอบถามคนไข้ตลอดว่าอาการเป็นอย่างไร ถ้า
อาการไม่ดีขึ้นสู่ระดับสีเขียวให้รถไปรับเข้าศูนย์พักคอยฯ ถ้าเข้าสู่สีเหลืองจะเข้า
โรงพยาบาลสนาม ถ้าอาการไม่ดีเลยจะส่งเข้าโรงพยาบาล จะเป็น 3 ล าดับแบบนี้ 
ขอบคุณมากครับ  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไมม่ีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ผมขอปิดการประชุม 
ประธานสภาฯ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้  

ขอบคุณครับ 

 เลิกประชุม 12.00 น.   
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       (ลงชื่อ)         สุริย์ริสสา   พ่ึงไทย  เลขานุการสภาฯ 
           (นางสุริย์ริสสา  พ่ึงไทย) 

 
       (ลงชื่อ)       กนกกร อภิวัฒนปัญญา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวกนกกร อภิวัฒนปัญญา) 
 

       (ลงชื่อ)          นันทิยา  ใจเย็น         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางสาวนันทิยา  ใจเย็น) 

 
        (ลงชื่อ)         นฤมล  สายสะอาด        ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางสาวนฤมล  สายสะอาด) 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าไม้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน  2564 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
   
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 

 


